

CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nguồn gốc nông dân, từ nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia lao động sản xuất cùng cha, đã từng chịu đựng gian khổ mất mát và thấu hiểu cái cảnh khổ cực của đồng bào, sau này Người nói: "Tôi tuy con nhà khoa bảng nhưng gốc nông dân". Tuổi thơ của Người gắn liền với những người nông dân quanh năm vất vả, lại chịu dưới hai tầng áp bức của phong kiến, thực dân nên cuộc sống cơ hàn, đói rách. Lớn lên, hiểu biết hơn, Người đã đứng về phía nông dân mà chống lại chế độ thực dân phong kiến. Năm 1908, Người đã tham gia cuộc biểu tình của nông dân 6 huyện Thừa Thiên - Huế đòi chính quyền thực dân, phong kiến giảm sưu, giảm thuế, do bị mất mùa liên tiếp trong ba năm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nông dân trong cách mạng Việt Nam

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương tại Văn bản số 7681-CV/VPTW ngày 14/4/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng, công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Quảng trường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã được đầu tư xây dựng và hoàn thành. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Thái Bình, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khắc ghi tình cảm của Bác Hồ với giai cấp nông dân Việt Nam và sự tôn kính của nông dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thái Bình nói riêng đối với Bác.

Được sự đồng ý của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam từ 19 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 12/12/2020 tại Quảng trường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Năm 1911, khi bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành luôn nghĩ đến một mục đích rất cụ thể: Làm sao xây dựng một xã hội mới, mà ở đó con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Năm 1920, khi bắt gặp Luận cương lần thứ nhất của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã vui mừng đến phát khóc: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta. Đây là con đường giải phóng chúng ta!". Người đã nhận ra rằng, cách mạng Việt Nam muốn thành công, phải theo đường lối cách mạng vô sản, thực hiện giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp để đi tới xã hội cộng sản. Trong cuộc cách mạng này, phải: "Thấu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cây nghề. Bỏ sưu thuế cho dân cây nghề. Mở mang công nghiệp và nông nghiệp". Hồ Chí Minh cho rằng "Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số trong dân tộc. Nền tảng của cách mạng dân chủ cũng là nông dân, vì nông dân là lực lượng cách mạng đồng nhất chống phong kiến, chống đế quốc".

dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cây vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Nhận thức và đánh giá đúng phong trào của nông dân đối với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, Người chỉ rõ vị trí, vai trò to lớn của nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nông cốt, và cũng là đối tượng vận động của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự ở phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh". Khi đất nước lâm tan, phong trào yêu nước của nông dân là "bà đỡ" cho phong trào công nhân phát triển và là điều kiện thúc đẩy cho Đảng ra đời. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân là lực lượng chủ yếu cùng với các giai cấp khác đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành nhiều sự quan tâm đến nông dân. Người luôn luôn trân trọng, lo lắng đến cuộc sống của người nông dân, "những người đóng góp nhiều nhất cho kháng chiến". Chỉ thống kê trong 10 năm, từ 1955 - 1965, Người đã có 700 chuyến đi xuống cơ sở, trong đó, có nhiều chuyến đi thăm bà con nông dân các địa phương. Người đắp gương chống ứng, cấm gấu tạt nước



Bác Hồ tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngày 12/1/1958.

chống hạn với dân, lợi ruộng thỏ mây cây lúa... Người quan tâm sâu sắc, cụ thể đến mọi công việc của nhà nông. Những cuộc đi thăm này không phải là hình thức mà rất cần thiết với Người. Người muốn biết đồng bào, đồng chí, người dân ăn, ở, làm việc, học tập, sản xuất và chiến đấu như thế nào, để có sự quan tâm, chỉ đạo cho thiết thực, đây là cuộc sống, là tình cảm thiết tha của Người.

Tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân còn thể hiện trong nhiều bài viết về nông dân, nông nghiệp, bài nói chuyện khi đi thăm các địa phương, nhắc nhở chỉ đạo, khen thưởng, các bài báo khen chê, biểu dương thành tích, phê bình những việc làm chưa tốt, đặc biệt là những

bài báo phân biệt những kinh nghiệm, kiến thức về nông nghiệp mà Người học hỏi được trong các chuyến đi thăm trong nước, nước ngoài, đi qua qua sách, báo, đài... Từ tình cảm đặc biệt dành cho nông dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy sức mạnh to lớn và vị trí cực kỳ quan trọng của người nông dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì vậy, trong bản "Bảo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba, khóa II, một lần nữa Người đã khẳng định: "Giai cấp nông dân: Nông dân là tối đại đa số trong Nhân dân nước ta là bộ phận chủ chốt trong đời sống xã hội, là giai cấp đóng góp nhiều nhất trong kháng chiến". Và "Giai cấp nông dân chủ chốt là bản nông

và trung nông là quân đội chủ lực của kháng chiến và của cách mạng dân chủ mới... Cách mạng ta hiện nay là chống đế quốc, chống phong kiến. Nông dân là lớp người đông nhất trong Nhân dân, cho nên họ là quân chủ lực của cách mạng".

Tháng 01/1953, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng: "Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số trong dân tộc. Nền tảng của cách mạng dân chủ cũng là nông dân, vì nông dân là lực lượng cách mạng đồng nhất chống phong kiến, chống đế quốc". Xác định

vị trí, vai trò quan trọng của nông dân trong cách mạng, Người cho rằng chỉ lo "com ăn, áo mặc" cho họ thì chưa đủ, mà phải nâng cao dân trí cho họ, như thế họ mới được hưởng trọn vẹn độc lập, tự do. Người xem đói và rét đều là giặc, phải diệt giặc đói, diệt giặc rét, bởi vì "Một dân tộc đói là một dân tộc yếu". Quan trọng hơn, việc mang lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định là một trong hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Không chỉ nhận thức và khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của nông dân đối với cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Người còn chỉ rõ vị trí, vai trò của nông dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ở nông thôn. Trong báo cáo trước Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư, khóa II, Người khẳng định: "Chính phủ quyết định phải triệt để giảm tô, để nông dân được hưởng lợi ích bước đầu của họ, để nông dân hàng hái đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến". Và Người chỉ thị "Chính phủ định ra luật lệ cải cách ruộng đất, Đảng phải cần bộ về xã giúp đồng bào nông dân đấu tranh thực hiện Người cây có ruộng. Đó là bước đầu". Từ đó, Người chỉ rõ trách nhiệm của người nông dân là "đã có ruộng, nông dân cần phải ra sức tăng gia sản xuất, để bảo đảm đời sống ấm no". Người cũng xác định trách nhiệm của Đảng và Chính phủ: "Đảng và Chính phủ cũng sẽ giúp thêm, như thu mua lúa gạo, mua muối, mua thuốc, mua vải, mua quần áo, mua đồ dùng, mua đồ chơi, mua sách, mua báo, mua giấy, mua mực, mua bút, mua dao, mua kéo, mua cày, mua cuốc, mua xe đạp, mua máy bơm, mua đèn, mua quạt, mua bàn, mua ghế, mua giường, mua tủ, mua tủ quần áo, mua giường, mua tủ quần áo, mua giường, mua tủ quần áo...".

Và trong Thư gửi Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc ngày 5/2/1953, Người đã viết: "Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ở phải dựa vào quần chúng nông dân. Muốn dựa vào nông dân ắt phải bồi dưỡng lực lượng của họ. Muốn nông dân có lực lượng dồi dào thì phải làm cho họ có ruộng cấy, có cơm ăn, có học, nhà ở". Như vậy, theo Người nhận thức đúng, đường lối, phương châm đúng là chưa đủ mà vấn đề quan trọng là để nông dân phát huy được vai trò, sức mạnh của mình.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, từng bước xây dựng cơ sở vật chất để lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đặt niềm tin vào giai cấp nông dân trong cuộc cách mạng này: "Nông dân ta đã anh hùng trong cách mạng, trong kháng

chiến, trong cải cách ruộng đất, thì trong cuộc cách mạng biến đổi nông nghiệp từ thấp lên cao này nông dân ta cũng phải là anh hùng". Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, ngày 22/7/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung, của nông dân nói riêng. Muốn đạt mục đích đó thì nhất định phải củng cố và phát triển hợp tác xã cho thật tốt, thật nâng cao không ngừng thu nhập của xã viên. Người cũng đã chỉ rõ quá trình, bước đi để xây dựng "nông thôn mới" thiết thực, có hiệu quả, đó là phải xây dựng cơ sở vật chất cho người nông dân để họ ổn định và có điều kiện tăng gia sản xuất, trước hết là "nhà ở". Người cho rằng muốn xây dựng nông thôn mới thì việc đầu tiên của nông thôn mới là xây dựng nhà ở cho đồng bào vì an cư thì mới lạc nghiệp.

Trước lúc đi xa, người để lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng chí, đồng bào cả nước. Trong bản Di chúc, Người đã dành cho nông dân tình cảm gần gũi, thân thiết khi dùng cụm từ "đồng bào nông dân" để tuyên dương công lao to lớn và lòng trung thành vô hạn của họ đối với Đảng và Chính phủ trong hai cuộc kháng chiến. Căn dặn miền thuế nông nghiệp cho nông dân, Người viết: "Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Khi ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào nghỉ ngơi, mát da, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đầy mạnh sản xuất". Ước nguyện này tiếp tục thể hiện nhận thức đúng đắn của Người về vai trò quan trọng của nông dân trong sự nghiệp đấu tranh của dân tộc và vai trò của nông dân nông nghiệp đối với nền kinh tế nước nhà. Đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm, tình cảm thân thiết của Người đối với "đồng bào nông dân".

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông dân là những chỉ dẫn quan trọng để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc năm 1945 đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

BAN TUYỂN GIÁO TỈNH ỦY

Ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI

Ông Đào Xuân Huê, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà



Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua tôi và các cử tri rất đồng tình ủng hộ Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu "xã hội đen". Một số đối tượng tội phạm, băng nhóm trên địa bàn tỉnh đã bị lực lượng công an bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, tôi mong Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các huyện, thành phố duy trì đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, tham nhũng... Đây nhanh tiến độ điều tra các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Ông Đỗ Xuân Triều, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ



Được sử dụng nước sạch là ước mơ bao đời nay của người dân khu vực nông thôn. Những năm qua, Thái Bình đã có những bước đi đột phá, góp phần đưa nước sạch về làng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người dân vẫn chưa thực sự yên tâm về chất lượng nước sạch. Bên cạnh đó, tại một số địa phương còn xảy ra tình trạng mất nước, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, không bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người dân. Để nhân dân yên tâm sử dụng nước sạch, tôi đề nghị HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc đầu tư, cấp nước sạch cho người dân nông thôn; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng nước, đồng thời công khai, xử lý nghiêm những nhà máy không bảo đảm chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Ngô Văn Tuyền, xã Đông Quý, huyện Tiên Hải



Khi xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã xây dựng lò đốt rác, qua đó góp phần làm giảm lượng rác thải ra môi trường. Tuy nhiên, sau một số năm vận hành, các lò đốt rác đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu xử lý khi lượng rác thải ngày càng nhiều. Tôi đề nghị HĐND tỉnh ban đặc, thảo luận, đưa ra quyết sách, có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, để hạn chế lượng rác thải, biến rác trở thành tài nguyên, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn.

NHÓM PHÒNG VIÊN

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thông suốt, hiệu quả

(Tiếp theo trang 1)

nghey quyết được phân công thẩm tra. Các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của các ban đã thể hiện rõ quan điểm, chính kiến về tình hình hiện, hợp pháp; sự phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính cấp thiết và sự tác động đến hiệu quả kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đó chính là cơ sở phân biệt quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Để nội dung chất vấn tại các kỳ họp có chất lượng đáp ứng mong mỏi của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với lãnh đạo các ban để định hướng nội dung chất vấn. Các ban của HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến cử tri, qua hoạt động giám sát, khảo sát tham mưu nội dung chất vấn là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, có tính thời sự để đại biểu chất vấn tại kỳ họp. Điểm mới của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban tham mưu tổ chức 2 phiên giải trình để: tình hình quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và giải trình làm rõ những nội dung tồn tại, khó khăn và đề xuất kiến nghị triển khai, thực hiện một số dự án, công trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp tương đương tư. Thông qua đó,



Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực tế mô hình nuôi thỏ tại trang trại Hoa Hồng, xã Hòa Bình (Vũ Thu).

không bắt cấp, tồn tại được yêu cầu giải trình làm rõ và đã được chỉ đạo khắc phục kịp thời. Đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp... đạt kết quả cao, góp phần giải quyết được một số vấn đề quan trọng của địa phương. Theo đồng chí Bùi Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và cử

trí; họp tổ đại biểu HĐND tỉnh; giúp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyên UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh bảo đảm khoa học, không trùng lặp. Cùng với đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ra soát, hoàn thiện nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp... góp phần quan trọng để các kỳ họp diễn ra an toàn, thành công.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công trên 20 kỳ họp, ban hành gần 340

nghey quyết có chất lượng, sát thực tiễn, trong đó có nhiều nghị quyết chuyên đề về các chủ trương, cơ chế, chính sách góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội của tỉnh. Các ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, thẩm tra gần 300 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt vai trò hạt nhân chỉ đạo, điều hòa, phối hợp thông suốt hoạt động của các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong công tác tham mưu, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Chất lượng các kỳ họp vì thế ngày càng được nâng lên; công tác điều hành kỳ họp được cải thiện, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra của các ban được thực hiện đúng luật, bảo đảm chất lượng, có tính phân biệt cao, thể hiện rõ ý kiến của các ban, tạo cơ sở tin cậy cho việc xem xét, quyết định của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, sát thực tiễn, có tính khả thi cao nên sớm đi vào cuộc sống.

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đi gần hết chặng đường, ngày càng khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.